

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2015 Chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui”

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ đoàn trường Đại học Lạc Hồng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2015 chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cho các cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đoàn và của chi đoàn; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn đối với việc nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề giúp cho nội dung sinh hoạt chi đoàn thêm phong phú, thiết thực. Thông qua sinh hoạt, mỗi đoàn viên thanh niên thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng chi đoàn, tổ chức đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên trong phong trào thi đua lao động, học tập góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại trường, địa phương; tích cực tham gia các chương trình hành động cách mạng của đoàn.

2. Yêu cầu

Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề tháng 4/2015 gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của quê hương, đất nước; thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng.

Tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải cụ thể, sinh động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn gắn với các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống

Tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ trong tháng: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)... Tuyên truyền và giáo dục ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh; Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước.

Chi đoàn cần phổ biến đến đoàn viên, sinh viên về sự kiện lịch sử 30/4/1975, qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và lịch sử phong trào cách mạng thế giới; ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam; trân trọng, biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Nêu gương các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã xả thân vì dân tộc.

Gắn việc sinh hoạt chi đoàn với việc nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống, cội nguồn dân tộc; tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới*”, xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh kiểu mẫu...

2. Tổ chức triển khai thảo luận các nội dung, góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Việc triển khai thảo luận đóng góp vào các văn kiện nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên, của tuổi trẻ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, thông qua đó phát huy cao tính dân chủ, giúp cho cấp uỷ nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy được tính sáng tạo, xung kích; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ; đảm bảo dân chủ và đúng quy định; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong triển khai và thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngoài các nội dung hướng dẫn trên, các chi đoàn căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị đề ra các nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp.

Đoàn khoa cần tăng cường công tác chỉ đạo và có phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực



hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, phê bình những chi đoàn chưa tổ chức và có giải pháp để chi đoàn sinh hoạt ổn định theo hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, khó khăn chi đoàn đề xuất, kiến nghị về Đoàn khoa, Đoàn trường các khó khăn để có giải pháp tháo gỡ.

Trên đây là hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của Ban Thường vụ đoàn trường Đại học Lạc Hồng, đề nghị Ban Chấp hành đoàn các khoa và chi đoàn căn cứ triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH nhà trường;
- Tỉnh Đoàn Đồng Nai (BTV, BTC, BTG, B.TNTH);
- BCH Đoàn các khoa;
- Lưu VPĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



ThS. Lê Sơn Quang